

ประจำวันที่ 18-24 มิถุนายน 2557

### คสช.ปลดล็อกส่งออกข้าว เอกชนเฮ! เล็งชน 4 แสตนต้นส่งต่างชาติ

นายสมเกียรติ มรรคยาธร เลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือต่อ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อขอให้เปิดโกดังเก็บสต็อกข้าวรัฐบาล ที่ผู้ส่งออกข้าวได้รับอนุมัติซื้อข้าวรัฐบาลผ่านวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป การระบายผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ซึ่งได้ทำสัญญาและชำระค่าข้าวไปแล้ว ก่อนที่ คสช. จะบริหารประเทศ รวมปริมาณกว่า 300,000 ตัน โดยขอให้ผู้ส่งออกขนข้าวออกจากโกดังได้ ล่าสุด พล.อ.ฉัตรชัยได้อนุญาตแล้ว โดยให้นำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อนำข้าวออกจากโกดัง

“พล.อ.ฉัตรชัย ได้แจ้งกับผมเองว่า อนุญาตให้นำข้าวที่ทำสัญญาและชำระเงินออกไปได้ โดยให้ยื่นหลักฐานการชำระเงินเพื่อขอให้ทหารเปิดโกดังข้าว ซึ่งข้าวในส่วนที่ขนออกได้นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่หยุดการระบายไว้ก่อน”

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้น ผู้ส่งออกที่มีหลักฐานการชำระเงินชัดเจนจะทยอยขนข้าวออก ซึ่งเชื่อว่าปริมาณข้าวดังกล่าวจะช่วยรองรับความต้องการซื้อข้าวในตลาดต่างประเทศ ที่เสนอซื้อเข้ามา มาก โดยเมื่อเดือน พ.ค.57 ไทยส่งออกข้าวได้มากกว่า 1 ล้านตัน เพราะราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้

สำหรับกรณีที่มาเลเซียซื้อข้าวจากประเทศเวียดนามปริมาณ 200,000 ตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนั้น เป็นการเจรจาขายข้าวล็อตใหม่ ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซียปริมาณ 800,000 ตัน ก่อนที่ คสช. จะเข้ามาบริหารประเทศ ได้สั่งให้กรมการค้าต่างประเทศ ชะลอการเจรจากับมาเลเซียไว้ก่อน ซึ่งมาเลเซียมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าหลายล็อต อีกทั้งในปีนี้ ไทยขายข้าวให้กับมาเลเซียได้เป็นจำนวนมาก โดยช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ไทยขายข้าวให้มาเลเซียได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศบางส่วน มีความกังวลต่อการอนุญาตให้ผู้ส่งออกข้าวสามารถขนข้าวออกจากโกดังรัฐได้ เพราะจะทำให้ผู้ส่งออกไม่มาซื้อข้าวในตลาด และอาจส่งผลให้ราคาข้าวลดลงได้อีกครั้ง โดยเฉพาะข้าวที่ผู้ส่งออกบางรายได้จากสต็อกข้าวผ่านวิธีการซื้อพิเศษ หรือให้ยื่นคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาซื้อข้าวรัฐบาลทางตรง เพราะราคาข้าวที่รัฐบาลขายต่ำกว่าราคาขายวิธีประมูลและเอเฟต

อย่างไรก็ตาม คสช. ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าว โดยจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเฉพาะกรมการค้าต่างประเทศ ที่จะต้องลดบทบาทการเป็นผู้เจรจาขายข้าวเอง มาเป็นผู้ดูแลกลไกและหันมาส่งเสริมภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจที่มีคือ องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นตัวขับเคลื่อนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน จะมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านราคาข้าวด้วย ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการระบายข้าวครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้อนุมัติการส่งมอบข้าวตามสัญญาจีทูจีที่ไทยได้ทำกับคอปโก รัฐวิสาหกิจของจีนแล้ว โดยล็อตแรก 100,000 ตัน จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน ได้ส่งมอบไปแล้ว

**ที่มา ไทยรัฐออนไลน์**

### “พาณิชย์” ปฏิรูปการตลาดข้าวลดบทบาทคสช.-อตท.หลังจํานำข้าวเชิง

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ต้องการเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) พิจารณาจัดระเบียบพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 70 ล้านไร่ในไทยใหม่เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร โดยส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอนประมาณ 27 ล้านไร่มาปลูกสินค้าเกษตรประเภท

อื่น เช่น อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด และยางพาราแทน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวนาที่ปลูกข้าวบริเวณดังกล่าวแทบไม่มีกำไร หรือมีรายได้ในระดับเพียง 4,000 -4,500 บาทต่อไร่ เพราะมีต้นทุนสูง และผลผลิตต่อไร่ต่ำเฉลี่ยไม่เกิน 250- 300 กก.ต่อไร่

ทั้งนี้มีการประเมินว่า มีที่นาในการเพาะปลูกข้าวประมาณ 70 ล้านไร่ แต่เป็นพื้นที่เหมาะสมน้อยหรือไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวถึง 26-27 ล้านไร่ ในส่วนนี้ผู้ที่ปลูกข้าวแทบไม่ได้กำไรเลยหรือไม่ก็ขาดทุน เนื่องจากมีผลผลิตต่ำไม่ถึง 300 กก.ต่อไร่ หากเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทานในบางพื้นที่อาจมีผลผลิต 600-800 กก.ต่อไร่ ดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น หากเปลี่ยนมาปลูกอ้อยอาจมีรายได้สูงถึง 14,000 บาทต่อไร่ หากหักต้นทุนก็จะมีกำไรประมาณ 5,000 บาทต่อไร่ หรือ ปลูกมันสำปะหลัง จะมีรายได้ประมาณ 8,000 -10,000 บาทต่อไร่ และมีกำไร 2,000 -3,000 บาทต่อไร่

มีรายงานข่าวจาก กระทรวงพาณิชย์ แจ้งว่า ขณะนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะทบทวนบทบาทการตลาดข้าวใหม่ หลังจากที่ผ่านมา โครงการรับจำนำข้าวขาดทุนอย่างหนัก โดยจะมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยจะเน้นให้ความสำคัญกับการรักษาเสถียรภาพด้านการพาณิชย์ให้มากขึ้น ในส่วนของกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) อาจจะมีการลดบทบาทเรื่องการระบายข้าวลง จากที่เคยเป็นผู้ดูแลจัดการระบายข้าวโดยตรง มาทำหน้าที่ในการดูแลกลไกสนับสนุนส่งเสริมภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเป็นผู้ปฏิบัติมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างประเทศ กำหนดยุทธศาสตร์การระบายข้าว ดูแลความสัมพันธ์ระดับรัฐบาล เน้นการเป็นผู้เจรจาภายใต้กรอบขององค์การการค้าโลก(ดับบลิวทีโอ) สำหรับรัฐวิสาหกิจ ทั้ง องค์การคลังสินค้า(อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อตก.) จะดูแลคุณภาพตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีกทั้งกรมการค้าต่างประเทศจะมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านราคาข้าวมากขึ้น หลังจากเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไม่มีโครงการรับจำนำข้าวเปลือก หรือโครงการประกันรายได้ชาวนาแล้ว เพราะพาณิชย์ก็ยังมีข้าวที่ยังค้างอยู่ในสต็อกรัฐบาลส่วนหนึ่งที่ยังต้องบริหารจัดการ ทำให้การดูแลรักษาเสถียรภาพราคาข้าวจะต้องยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนและมีกลไกใหม่เข้ามาเสริม ส่วนข้าวจากฤดูกาลผลิตใหม่ การบริหารจัดการก็จะปล่อยให้ไปตามกลไกตลาดมากขึ้น และจะมีการเข้ามาดูแลสินค้าตัวอื่นมากขึ้นด้วย

“ส่วนมาตรการลดปัจจัยการผลิตที่มีแผนออกมาชัดเจน ก็เป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพราะนอกจากจะช่วยชาวนาในการลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังจะส่งผลดีเกี่ยวเนื่องไปยังข้าวในระบบ สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ในด้านราคา และอาจรวมถึงคุณภาพด้วย”

ขณะเดียวกันเมื่อกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้บริหารจัดการสต็อกข้าว ในส่วนบทบาทหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจอย่าง อคส. ก็จะมุ่งหารายได้ในเชิงพาณิชย์ หลังจากไม่มีโครงการจำนำข้าวแล้ว โดยจะเน้นการหารายได้ที่มาจากค่าธรรมเนียมเป็นหลัก มีการจัดระเบียบการทำงานหมุนเวียนในองค์กร กำกับดูแลในส่วนของภาคเอกชน ดูแลเสถียรภาพ คุณภาพในต่างประเทศ ถ่วงดุลการค้าในประเทศ

นอกจากนี้ในส่วนของ การระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ(จีทูจี) จากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการระบายข้าวครั้งล่าสุด ได้มีการอนุญาตให้การระบายข้าวกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของจีน อย่างคอฟโก สามารถดำเนินการได้ตามปกติ หลังมีการตรวจสอบแล้ว โดยล็อตแรก 1 แสนตัน จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตัน คาดว่ามีปริมาณที่รอการส่งมอบไม่เหลือไม่มากนัก

ที่มา หนังสือพิมพ์แนวหน้า

## แนะจัดระเบียบพื้นที่ปลูกข้าว

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทย ต้องการเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาจัดระเบียบพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ ในไทยใหม่ เพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร ด้วยการส่งเสริมให้ชาวนาเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื้นที่นาดอน 27 ล้านไร่ มาปลูกสินค้าเกษตรประเภทอื่น เช่น อ้อย, มันสำปะหลัง, ข้าวโพดและยางพาราแทน เนื่องจากที่ผ่านมาชาวนาที่ปลูกข้าวบริเวณดังกล่าวแทบไม่มีกำไร หรือมีรายได้เพียง 4,000 - 4,500 บาทต่อไร่ เนื่องจากมีต้นทุนสูง และผลผลิตต่อไร่ต่ำเฉลี่ยไม่เกิน 250-300

กก.ต่อไร่ ทั้งนี้หากเปลี่ยนมาปลูกอ้อยอาจมีรายได้สูงถึง 14,000 บาทต่อไร่ เมื่อหักลบต้นทุน ก็จะมีกำไร 5,000 บาทต่อไร่ หรือปลูกมันสำปะหลัง จะมีรายได้ 8,000 -10,000 บาทต่อไร่ และมีกำไร 2,000 -3,000 บาทต่อไร่

“ประเมินว่า มีที่นาในการเพาะปลูกข้าวขณะนี้ 70 ล้านไร่ แต่เป็นพื้นที่เหมาะสมน้อย หรือไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวถึง 26-27 ล้านไร่ ตรงนี้ ผู้ที่ปลูกข้าวแทบไม่ได้กำไรเลย หรือไม่ก็ขาดทุนเพราะมีผลผลิตต่ำไม่ถึง 300 กก.ต่อไร่ หากเป็นพื้นที่นาในเขตชลประทานในบางพื้นที่ อาจมีผลผลิต 600-800 กก.ต่อไร่ดังนั้นหากส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่น ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น”

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คสช. ได้มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับเรื่องข้าว โดยจะปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ใหม่ โดยเฉพาะกรมการค้าต่างประเทศ ที่จะต้องลดบทบาทการเป็นผู้เจรจาขายข้าวเอง มาเป็นผู้ดูแลกลไก และหันมาส่งเสริมภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ ที่มีคือองค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นตัวขับเคลื่อน ทั้งตลาดในและต่างประเทศ ขณะเดียวกัน ก็จะมีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพด้านราคาข้าวด้วย

“ส่วนการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการระบายข้าวครั้งล่าสุดนั้น ที่ประชุมได้ไฟเขียวการระบายข้าวตามสัญญาจีทูจีที่ไทยได้ทำกับคอปโกรัฐวิสาหกิจของจีนแล้ว โดยล็อตแรก 100,000 ตัน จากสัญญาซื้อขาย 1 ล้านตันคาดว่าจะมีปริมาณที่รอการส่งมอบเหลือไม่มาก”

นายสมเกียรติ มรรคยาธรเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้ยื่นหนังสือต่อพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ ของคสช. เพื่อขอให้เปิดโกดังสต็อกข้าวรัฐบาล ที่ผู้ส่งออกข้าวได้รับการอนุมัติซื้อข้าวสต็อกรัฐบาลผ่านวิธีการประมูลเป็นการทั่วไป การระบายผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอเฟต) ซึ่งได้ทำสัญญาและชำระค่าข้าวไปแล้ว ก่อนที่คสช.จะเข้ามาบริหารประเทศมีปริมาณรวมกว่า 300,000 ตัน โดยขอให้ผู้ส่งออกขนข้าวออกจากโกดังได้ล่าสุดทางพล.อ.ฉัตรชัย ได้อนุญาตให้ผู้ส่งออกสามารถขนข้าวออกจากโกดังได้โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ทหาร เพื่อนำข้าวออกจากโกดังรัฐ

“พล.อ.ฉัตรชัยได้แจ้งกับผมเองว่า อนุญาตให้นำข้าวที่ทำสัญญา และชำระเงินออกไปได้ โดยให้ยื่นหลักฐานการชำระเงิน เพื่อขอให้ทหารเปิดโกดังข้าวซึ่งข้าวในส่วนที่ขนออกได้นั้น ไม่เกี่ยวข้องกับการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่หยุดการระบายไว้ก่อน”

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ผู้ส่งออกที่มีหลักฐานการชำระเงินชัดเจน ก็จะทยอยขนข้าวออกจากโกดังสต็อกรัฐบาลซึ่งเชื่อว่าปริมาณข้าวดังกล่าวจะช่วยรองรับความต้องการซื้อข้าวในตลาดต่างประเทศที่มีความต้องการซื้อเข้ามา มาก โดยเดือนพ.ค.ไทยสามารถส่งออกข้าวให้ต่างประเทศได้มากกว่า 1 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวไทยอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศคู่แข่งส่งออกข้าวไทย

สำหรับกรณีที่มาเลเซียซื้อข้าวจากประเทศเวียดนาม 200,000 ตัน เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นการเจรจาขายข้าวล็อตใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและมาเลเซีย 800,000 ตันก่อนที่คสช.จะเข้ามาบริหารประเทศ ซึ่งมาเลเซียมีคำสั่งซื้อล่วงหน้าหลายล็อต อีกทั้งในปีนีไทยก็ขายข้าวให้มาเลเซียได้จำนวนมาก โดยช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ไทยขายข้าวให้มาเลเซียได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

*ที่มา เดลินิวส์*

## ชี้ 5 เดือนแรกไทยส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกษัตริย์ศึกผู้ส่งออกข้าวไทยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ให้สัมภาษณ์ผ่านสถานีวิทยุ จุฬาฯ CU Radio FM 101.5 MHz. ถึงสถานการณ์การส่งออกข้าวของไทย รวมถึงสต็อกข้าวของรัฐบาลว่า ระบบการบริหารจัดการหลังจากนี้ควรเข้าไปตรวจสอบสต็อกข้าวเพื่อให้ทราบจำนวนคงเหลือที่แท้จริง ตัวเลขการขาดทุนมาน้อยเพียงใด และความเหมาะสมของข้าวที่ต้องเก็บตุนกับส่วนที่ต้องระบายออกปริมาณเท่าใด ทั้งนี้การระบายข้าวควรเปิดประมูลอย่างเปิดเผยโปร่งใสที่สุด มีบริษัทที่เป็นตัวกลางมาเช็คคุณภาพข้าว และระบายข้าวในช่วงที่ได้ราคาดีที่สุด เนื่องจากราคาข้าวมีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน



ร.ต.ท.เจริญยังเสนอว่าในระยะสั้นต้องจัดระบบบริหารจัดการข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ไม่ให้ข้าวในสต็อกทะลักออกมาในช่วงเดียวกันจนราคาตกต่ำ และในระยะยาวเห็นว่าควรจัดตั้ง Rice Board ที่เป็นคณะกรรมการซึ่งรวบรวมหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ในอุตสาหกรรมข้าวเข้ามาดูว่า จะต้องทำอะไรทุกภาคส่วนถึงจะได้ประโยชน์อย่างทั่วถึง และกำหนดเป็นนโยบายให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีนโยบายข้าวที่ชัดเจน เมื่อรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายก็เปลี่ยนตาม

"สถานการณ์การส่งออกข้าว ในช่วงมีโครงการรับจำนำข้าว ปริมาณข้าว 10 ล้านตัน ไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้า สาเหตุมาจากราคารับจำนำแพงกว่าราคาตลาด ทุกอย่างจึงชะงัก แต่ 5 เดือนแรกของปี 57 นี้ ประเทศไทยกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกข้าวอีกครั้ง แต่ส่วนต่างราคาที่ได้จากเดิม 60% ลดเหลือเพียง 16% เท่านั้น" ร.ต.ท.เจริญกล่าว

ร.ต.ท.เจริญกล่าวต่อว่า หากภาครัฐมีความตั้งใจอยากจะช่วยชาวนาให้มีฐานะดีขึ้น ควรมุ่งเน้นในเรื่องอื่น เช่นการให้สวัสดิการกับชาวนา ไม่ใช่ช่วยเพียงการกำหนดราคาข้าวให้สูง ควรปล่อยให้ระบบตลาดทำงานไปตามปกติ ไม่บิดเบือนราคาที่แท้จริง

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

### **ผู้ส่งออกหนุน คสช.เช็คสต็อกข้าว ชี้ชะลอระบายตันราคาพุ่ง**

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ระบุว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวส่วนใหญ่เห็นด้วยกับ คสช. ในการตรวจสอบสต็อกข้าวตามโกดังต่างๆ ทั่วประเทศ ภายหลังมีการสรุปเอกสารเกี่ยวกับการรับมอบและส่งมอบข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 27 มิ.ย.นี้ จากนั้นจะดำเนินการตรวจสอบสต็อกปริมาณข้าวตามโกดังทั่วประเทศ ในลักษณะปูพรม ซึ่งจะสามารถสรุปผลปริมาณข้าวแท้จริงในโกดังว่าตรงตามเอกสารทั้งการรับมอบและส่งมอบหรือไม่ รวมถึงชนิด อายุ และประเภทข้าว เพื่อกำหนดแนวทางระบายสต็อกข้าวต่อไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลัง คสช.ชะลอระบายข้าว ทำให้ราคาข้าวเปลือกในตลาดปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเฉลี่ยประมาณ 8,000 บาทต่อตัน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่รับราคานี้ได้ ขณะเดียวกันเห็นว่า หากใช้เวลาตรวจข้าวในสต็อกนานเกินไป อาจทำให้ข้าวเสื่อมคุณภาพ และขณะนี้ราคาตลาดโลกเริ่มปรับตัวดีขึ้น ผู้ส่งออกอยากเห็นราคาข้าวเปลือกจนถึงสิ้นปีประมาณ 8,000-9,000 บาทต่อตัน น่าจะทำให้ราคาข้าวขาว 5% ในตลาดโลกเฉลี่ยตันละ 420-450 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ส่งออกพอใจและแข่งขันกับประเทศผู้ส่งออกข้าวอื่นๆ ได้

นอกจากนี้ อยากให้ คสช. เร่งส่งมอบข้าวให้กับผู้ส่งออกที่ชนะการประมูลที่ผ่านมา หลังตรวจเอกสารและปริมาณข้าวเสร็จแล้ว เพื่อให้ส่งออกได้โดยเร็ว แต่หากปริมาณข้าวหรือโกดังใดที่คาดว่าจะมีปัญหา ก็ควรตรวจสอบต่อไป

[ที่มา ไทยรัฐออนไลน์](#)

### **พาณิชย์ลุย!ตรวจสอบจีน-ไต้หวันปลอม'หอมมะลิ'**

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ในช่วงปลายเดือนมิ.ย.นี้ กรมฯ จะจัดคณะเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังเมืองเซียงเหมีน มหานครเซียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน และกรุงไทเป ไต้หวัน เพื่อติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย หลังจากที่ผ่านมา ได้รับการร้องเรียนปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยกับข้าวพันธุ์อื่น และมีการใช้เครื่องหมายการค้าข้าวหอมมะลิไทยไม่ถูกต้อง สร้างความสับสนต่อผู้บริโภคชาวต่างประเทศ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในตลาดภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ฮองกง จีน และไต้หวัน

"ที่ผ่านมากรมฯ ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และเครื่องหมายการค้า HOM MALI ไว้หลายภูมิภาครวม 46 ประเทศ สำหรับฮองกง จีนและไต้หวัน เป็นประเทศที่นำเข้าข้าวหอมมะลิรายสำคัญของไทย จึงจัดคณะเจ้าหน้าที่ไปติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย และหาแนวทางแก้ปัญหาดังกล่าวไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก เพราะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทำให้ขาดความเชื่อมั่นใน

คุณภาพข้าวหอมมะลิไทย และอาจทำให้การส่งออกข้าวหอมมะลิไทยไปตลาดเหล่านี้ขยายตัวได้ลดลง” รายงานข่าวระบุ

ทั้งนี้ การจัดคณะเจ้าหน้าที่ไปในครั้งนี้ กรมฯ มีกำหนดที่จะพบปะกับ Council of agriculture ของไต้หวัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานข้าวระหว่างกัน และพบปะกับผู้นำเข้าข้าวและค้าปลีก เพื่อร่วมกันหาทางสร้างความเชื่อมั่นต่อเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพฯ

การหาทางส่งเสริมมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยและแนวทางประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย รวมทั้งสำรวจตลาดการค้าข้าวหอมมะลิไทยในห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรด เพื่อตรวจสอบข้าวหอมมะลิไทย ที่วางจำหน่ายว่ามีคุณภาพ และเครื่องหมายรับรองถูกต้องหรือไม่ เพื่อผลักดันให้มีการนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเพิ่มขึ้น

สำหรับคณะเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางไปยังเมืองเซี่ยเหมิน และนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนมีกำหนดการพบปะกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ SAIC ซึ่งกำกับดูแลเครื่องหมายการค้าของแต่ละมณฑล หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า (CIQ) และผู้ค้าข้าว เพื่อติดตามคุณภาพข้าวหอมมะลิไทยและการใช้เครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย เพราะได้รับการร้องเรียนปัญหาในเรื่องการปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยและมีการแอบอ้างใช้เครื่องหมายรับรองเช่นเดียวกัน

ตลาดจีน เป็นตลาดที่นำเข้าข้าวหอมมะลิไทยเป็นอันดับที่ 2 ในภูมิภาคเอเชีย รองจากฮ่องกง โดยในปี 2556 จีนนำเข้าข้าวหอมมะลิไทยประมาณ 1.3 แสนตัน มูลค่า 4,435 ล้านบาท โดยปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14% และ 13% ตามลำดับ ส่วนไต้หวัน เป็นตลาดข้าวหอมมะลิไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง โดยปริมาณนำเข้าในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมามีเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด โดยล่าสุดปี 2556 มีปริมาณนำเข้า 6,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 196 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ถึงเกือบ 50%

*ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์*

### **นบช.เล็งขงคสช.เลิกใช้ระบบจํานำ-ประกันราคาข้าว เน้นสนับสนุนปัจจัยการผลิต**

รายงานข่าวจากคณะรักษาความสงบเรียบร้อย (คสช.) เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว(นบช.) จะพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือชาวนา ซึ่งเป็นข้อสรุปที่ได้จากการหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชาวนาและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงสี พ่อค้าข้าวผู้ผลิตปุ๋ย สารเคมีการเกษตร เป็นต้น ซึ่งข้อสรุปที่ได้จากการประชุมจะมีทั้งรูปแบบการลดต้นทุนการผลิต การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ การตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา ฯลฯ

รายงานระบุว่า คสช.ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช และสินค้าที่เป็นปัจจัยการผลิตต่างๆ แล้ว ปรากฏว่า ผู้ประกอบการยินดีปรับลดราคาลงตามที่ คสช.ขอความร่วมมือ โดยจะปรับเป็นแพ็คเกจใหญ่ในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกข้าวทั้งหมด เช่น ปุ๋ยเคมีสำหรับนาข้าว ซึ่งเบื้องต้นน่าจะลดราคาได้กระสอบละ 40-50 บาท โดยยาปราบศัตรูพืช และปัจจัยการเกษตรอื่นๆ ก็จะปรับลดราคาแตกต่างกันไป ทั้งนี้จะเป็นการลดราคาแค่ระยะสั้นหรือเฉพาะการเพาะปลูกข้าวเปลือกนาปี 57/58 เท่านั้น ส่วนระยะยาวจะมีมาตรการอื่นๆ ออกมาช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) จะช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ โดยจะปรับลดลง 3% จากอัตราปกติ เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งมีทางเลือกที่จะเสนอให้พิจารณา 2 แนวทาง คือ ให้กู้ได้รายละ 50,000 บาท หรือ 100,000 บาท

ส่วนแผนการดูแลราคาข้าวเปลือกปี 57/58 นั้น คสช.ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดทำแผนและมาตรการในการดูแล แต่จะไม่ใช้โครงการรับจํานำหรือโครงการประกันรายได้ โดยแนวทางในการดำเนินการนั้นจะเสนอหลายๆ แนวทางให้ นบช.ได้พิจารณา ทั้งการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก, การตั้งโต๊ะรับซื้อ, การซื้อในราคานำตลาด เป็นต้น

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

**"หอมมะลิไทย" ยังเจ๋ง วิจัยต่อก่อนออกคู่มือ**

นางกฤษณา สุธะสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เปิดเผยถึงผลดำเนินการแผนงานวิจัย "ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ" ว่า จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 2554-2556 และนำมาวิเคราะห์สารระเหย 2-Acetyl-1-Pyrroline หรือ 2AP ซึ่งเป็นสารหลักที่ทำให้ข้าวหอมมะลิไทยมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีปริมาณสาร 2AP ตั้งแต่ 1ppm ถึง 11ppm โดยปัจจัยที่ทำให้ความหอมมีระดับปริมาณแตกต่างกัน ได้แก่ ธาตุอาหารและความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณน้ำในแปลงขณะเก็บเกี่ยว สภาพอากาศ และการเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยว

นางกฤษณา กล่าวว่า การวิจัยนี้ทดสอบข้าวพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 และ กข 15 โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ แปลงเพาะปลูกของเกษตรกร โรงสีข้าว และข้าวก่อนการส่งออก ทั้งหมดกว่า 2,000 ตัวอย่าง เน้นพื้นที่เก็บตัวอย่างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือตอนบน ใช้เวลา 2 ฤดูกาลปลูก คือฤดูนาปี 2554 และ 2555 จากนั้นนำมาวิเคราะห์ปริมาณสารระเหย 2AP พบว่าข้าวหอมมะลิไทยจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปริมาณสาร 2AP ที่ระดับ 3-5 ppm จัดว่ามีความหอม

นางกฤษณาอธิบายว่า ปริมาณสารระเหย 2AP ในข้าว แตกต่างกันตามพื้นที่ปลูก วิธีการจัดการของแหล่งผลิต และสภาพแวดล้อม จากงานทดลองศึกษาอิทธิพลของธาตุอาหาร ระดับน้ำในแปลงต่อคุณภาพ และความหอมของข้าวหอมมะลิ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความหอมของข้าว ได้แก่ 1.ดินที่เพาะปลูกควรเป็นดินร่วนปนทราย มีความเป็นกรดเล็กน้อย ธาตุอาหารในดินควรมีซัลเฟอร์ แมงกานีส แมกนีเซียม และแคลเซียม 2.ปริมาณน้ำในแปลงต้องพอเหมาะ นั่นคือต้องระบายน้ำออกให้น้ำแห้งในระยะเวลาหลังข้าวออกดอก 7-14 วัน 3.การเก็บรักษาหลังเก็บเกี่ยวต้องเก็บในที่แห้งและเย็น (อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)

นางกฤษณา กล่าวว่า จากการวิจัยจะเห็นได้ว่าสภาพพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเหมาะสม กับการปลูกข้าวหอมมะลิ เพราะช่วงก่อนเก็บเกี่ยวอุณหภูมิต่ำและสภาพนาแห้งไม่มีน้ำขัง มีการสะสมของสารระเหย 2AP สูง แต่สภาพอากาศที่ต่างกันไปในแต่ละปีส่งผลให้ความหอมข้าวต่างกัน ในปี 2554 ปริมาณสารระเหย 2AP จะสูงกว่าปี 2555 เนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นกว่า โดยจังหวัดที่มีความหอมข้าวสูงสุดในปี 2554 ได้แก่ น่าน ยโสธร หนองคาย เชียงราย และบึงกาฬ ส่วนปี 2555 เปลี่ยนเป็นเชียงราย อุตรดิตถ์ น่าน อานาจเจริญ และยโสธร

การเก็บรักษาข้าวหลังเก็บเกี่ยวเป็นอีกหนึ่ง ขั้นตอนสำคัญ ข้าวที่เก็บเกี่ยวแล้วจะต้องไม่มีความชื้น สังเกตจากผลการวิจัยได้ว่า ข้าวที่เก็บในไซโลข้าวปิดมิดชิดและควบคุมอุณหภูมิจะมีระดับความหอมมากกว่า การเก็บในโกดังธรรมดา

นางกฤษณา กล่าวว่า งานวิจัยชิ้นนี้ยังต้องมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม โดยขั้นตอนต่อไปจะใช้เครื่อง Electronic Nose ต้มกลิ่นหอมของข้าวแทนจมูกมนุษย์ ซึ่งวัดค่าได้ไม่แน่นอน เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณสารระเหย 2AP และจะวิจัยพันธุ์ข้าวหอมของต่างประเทศ เช่น จีน ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ ซึ่งพันธุ์ข้าวของประเทศอื่นอาจมีสารระเหยให้ความหอมอื่นที่แตกต่าง

จาก ข้าวหอมของไทย จึงต้องเริ่มจากการค้นหาสารระเหยให้ความหอมของพันธุ์ข้าวนั้น ๆ ก่อน คาดว่างานวิจัยนี้จะแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปี และจากนั้นจะจัดทำคู่มือเป็นแนวทางแนะนำให้กับเกษตรกรและโรงสีข้าวถึงวิธีการปลูกและเก็บรักษาที่ทำให้ข้าวคงความหอมไว้ได้

**ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์**

XX

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-19 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 351,655 ตัน มูลค่า 149.215 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 32.19% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 34.88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 266,024 ตัน มูลค่า 110.632 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) สำหรับการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 มิ.ย. 2557 มีจำนวน 2.687 ล้านตัน มูลค่า 1.163 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยปริมาณลดลง 12.02% และมูลค่าลดลง 12.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่ส่งออกได้ 3.054 ล้านตัน มูลค่า 1.322 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวของเวียดนามในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการข้าวจากประเทศจีนมาเลเซีย และฟิลิปปินส์ เป็นปัจจัยหนุนตลาด ขณะที่การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ยังมีปริมาณไม่มากนัก โดยคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงสุดในเดือนหน้า ทั้งนี้ราคาข้าวของเวียดนามยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าไทย โดยข้าวขาว 5% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ราคาอยู่ที่ 400-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 395-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ส่วนข้าวขาว 25% จากฤดูการผลิตฤดูร้อน (summer-autumn crop) ราคาอยู่ที่ 365-380 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เพิ่มขึ้นจากระดับ 370-375 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน

ขณะเดียวกัน เวียดนามกำลังจับตามองตลาดอินโดนีเซีย ซึ่งคาดว่าจะพิจารณาเรื่องการนำเข้าข้าวของปีนี้ในช่วงต้นเดือนหน้า หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการปรับลดคาดการณ์ปริมาณผลผลิตข้าวในปีนี้ออกล่วงไปประมาณ 73 ล้านตันข้าวเปลือก เนื่องจากประสบปัญหาในการขยายพื้นที่เพาะปลูกข้าว ขณะเดียวกันก็ยังคงกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกในช่วงกลางปีนี้

ผู้ค้าข้าวของเวียดนาม เปิดเผยว่า บริษัท Vinafood 2 (The Southern Food Company) ของเวียดนามได้เซ็นสัญญาขายข้าวขาว 5% ปริมาณ 200,000 ตันให้กับมาเลเซียแล้ว ในราคา 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี โดยจะเริ่มส่งมอบข้าวในช่วงเดือนก.ค.-ส.ค.นี้

การทำสัญญาขายข้าวในครั้งนี้ นับเป็นข้อตกลงที่ช่วยหนุนราคาส่งออกข้าวของเวียดนามได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการทำสัญญาดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ผู้แทนจากบริษัท Vinafood 2 ได้ไปเยือนมาเลเซียเมื่อต้นเดือนนี้ โดยข้อตกลงนี้ถือเป็นการตกลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเม.ย. หลังจากเวียดนามสามารถประมูลขายข้าวให้กับฟิลิปปินส์ได้ถึง 800,000 ตัน

ทั้งนี้ มาเลเซียถือเป็นตลาดส่งออกข้าวที่สำคัญประเทศหนึ่งของเวียดนาม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ (General Statistics Office) รายงานว่า เมื่อปีที่แล้วเวียดนามส่งออกข้าวไปยังมาเลเซียจำนวน 465,977 ตัน ลดลงประมาณ 39% จากจำนวน 764,692 ตันในปี 2012

[ที่มา Oryza.com](http://Oryza.com)

## พม่า

ธนาคารโลกระบุพม่าสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรได้อย่างมาก หากดำเนินการปรับปรุงคุณภาพของข้าว โดยในรายงานฉบับล่าสุด "การระดมทุนเพื่อโอกาสในการส่งออกข้าว" ที่ธนาคารโลกออกมาเมื่อเร็วๆ นี้ บอกด้วยว่า นับแต่ที่การปฏิรูปเริ่มเกิดขึ้นในปี 2554 พม่ามีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างมาก แต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการส่งออกเริ่มทรงตัวที่ราว 1.3 ล้านตันต่อปี แม้รัฐบาลพม่าตั้งเป้าที่จะพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร และกำหนดเป้าส่งออกข้าวให้ได้ถึง 4 ล้านตันภายในปี 2563 ก็ตาม

ทั้งนี้ ข้าวส่วนมากที่ผลิตในพม่าเป็นข้าวคุณภาพต่ำ ไม่เหมาะที่จะส่งออกไปยังตลาดที่เน้นคุณภาพสูงอย่างสหภาพยุโรป ที่ซึ่งสินค้าของพม่าได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าภายใต้สิทธิพิเศษเป็นการทั่วไป หรือจีเอสพี เพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศพัฒนาน้อยที่สุดได้สิทธิพิเศษในการเข้าถึงตลาด



ยุทธศาสตร์การส่งออกข้าวในปัจจุบันของพม่าจึงเน้นไปที่ข้าวคุณภาพต่ำ ที่ส่วนใหญ่ขายให้แอฟริกาและจีน ผลที่ตามมาคือชาวพม่ามีกำไรน้อย และธุรกิจเกษตรลดการลงทุนที่จำเป็น สถานการณ์เช่นนี้เลวร้ายลง เมื่อความต้องการข้าวหักคุณภาพต่ำในตลาดโลกกำลังหดตัว

ภาคเกษตรกรรมของพม่าเป็นภาคส่วนที่มีการจ้างงานมากที่สุดในประเทศ และชาวพม่า 70% อาศัยอยู่ในชนบท แต่ภายใต้รัฐบาลทหารช่วงก่อนหน้านี้อ ภาคเกษตรกรรมปรับปรุงผลิตผลได้เพียงเล็กน้อย ขณะที่การส่งออกข้าวลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับช่วงทศวรรษ 60

ผลผลิตข้าวเปลือกต่อไร่ในพม่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ 0.4 ตันต่อไร่ อีกทั้งโรงสีส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรล้าสมัย สีข้าวได้เมล็ดข้าวหักในเปอร์เซ็นต์สูง จึงไม่เหมาะสมที่จะส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ

รายงานฉบับนี้แนะนำว่า รัฐบาลพม่าควรมีมาตรการดึงดูดให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงสีข้าว เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพเครื่องจักร และผลิตข้าวได้คุณภาพมากขึ้นเพื่อการส่งออก ทั้งยังควรเดินหน้าทำให้นักธุรกิจโรงสีข้าว ซึ่งต้องการเงินทุนเพื่อซื้อข้าวเปลือกมาเก็บไว้สี เข้าถึงสินเชื่อเพื่อการพาณิชย์ได้ง่ายขึ้น ยิ่งธุรกิจสีข้าวมีประสิทธิภาพมากเท่าใดก็จะยิ่งสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มผลผลิต ดังที่เคยเกิดขึ้นในกัมพูชา แต่การลงทุนในบริการสาธารณะจะช่วยรักษาการขยายตัวในระยะยาว

ปัจจุบัน พม่ามีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือเอฟดีไอในภาคเกษตรมีน้อยมากและไม่มีการเติบโตแต่อย่างใด รัฐบาลจำเป็นต้องให้การสนับสนุนต่อสมาคมผู้ส่งออกข้าว และต้องทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่น ๆ ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล เอ็นจีโอในประเทศและต่างประเทศ เพื่อปรับปรุงระบบการเพาะปลูกและสีข้าว

นอกจากนี้ พม่ายังขาดโครงสร้างพื้นฐานในการส่งออกข้าว เช่น ค่าธรรมเนียมขนส่งที่สูงมาก ต้นทุนการผลิตโดยรวมเป็นต้นทุนการขนส่งถึง 25% อย่างในขณะนี้ต้นทุนการขนส่งจากนครย่างกุ้งไปยังเมืองมูเซ พรหมแดนพม่า-จีน สูงกว่าต้นทุนขนส่งจากย่างกุ้งไปแอฟริกาเสียอีก

[ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## กัมพูชา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท Soma Group ของกัมพูชา ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนกับบริษัท C.P. Intertrade ของไทยเพื่อสร้างโรงงานสีแปรสภาพข้าวและปรับปรุงข้าวในเขตจังหวัด Kampong Speu ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของกัมพูชา ซึ่งการลงทุนในครั้งนี้ มีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีกำลังการผลิตประมาณ 300,000 ตันต่อปี โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินงานได้ในไตรมาสแรกของปีหน้า

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชา มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการข้าวจากประเทศไทย และเวียดนามลดลง ในขณะที่ราคาข้าวของทั้งสองประเทศก็อ่อนตัวลงจนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าราคาข้าวของกัมพูชา ทั้งนี้ นาย Sok Puthyvuth ประธานสมาพันธ์ชาวกัมพูชา (The President of the Cambodia Rice Federation; CRF) ได้ระบุว่า สต็อกข้าวจากผลผลิตข้าวนาปรัง ในฤดูการผลิต 2013/14 (พ.ย.-มี.ค.) ของโรงสีหลายแห่งกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่คำสั่งซื้อข้าวมีน้อยลง โดยโรงสีสามารถขายข้าวได้เพียงประมาณ 20% ของสต็อกข้าวที่มีอยู่ ซึ่งลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ขายได้ประมาณ 70% ของสต็อกที่มี

ประธานสมาพันธ์ชาวกัมพูชา ยังระบุว่า การเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนาปีการผลิต 2014/15 (มิ.ย.-ม.ค.) กำลังเริ่มออกสู่ตลาดมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้สต็อกข้าวของทั้งโรงสีและผู้ส่งออกเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือจากสมาพันธ์ เพื่อให้ช่วยหาผู้ซื้อข้าวจากสต็อกดังกล่าว ขณะที่นักวิเคราะห์บางรายแนะนำว่า กัมพูชาควรปรับลดราคาข้าวลงมาให้สามารถแข่งขันกับข้าวของไทยและเวียดนามได้ อย่างไรก็ตามประธานสมาพันธ์ชาวกัมพูชาเห็นว่า ข้าวของกัมพูชาเป็นข้าวคุณภาพสูงจึงไม่ควรที่จะปรับลดราคา

[ที่มา Oryza.com](#)



## ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (the Philippines Agriculture Secretary) เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์ได้รับการอนุมัติจากคณะมนตรีว่าด้วยการค้าสินค้าขององค์การการค้าโลก (The World Trade Organization Committee on Trade and Goods or WTO-CTG) ให้ขยายการใช้มาตรการจำกัดเชิงปริมาณ (quantitative restrictions; QR) สำหรับการนำเข้าข้าวไปจนกระทั่งปี 2560 ซึ่งถือเป็นการขยายระยะเวลาในการใช้มาตรการ QR เพิ่มเติมอีก 5 ปี หลังจากที่ใช้มาตรการ QR ได้หมดอายุลงเมื่อเดือน มิ.ย. ปี 2555 ที่ผ่านมา

รมว.เกษตร กล่าวว่า ฟิลิปปินส์อาจจะได้รับการอนุมัติค่าของดังกล่าวอย่างเป็นทางการในเดือนก.ค.นี้ ทั้งนี้ภายใต้มาตรการ QR นั้น ฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้จำกัดปริมาณข้าวที่จะเข้าสู่ประเทศ โดยฟิลิปปินส์กำหนดอัตราภาษีไว้ที่ 40% สำหรับข้าวนำเข้าในโควตาปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ (The Minimum Access Volume; MAV) ที่ 350,000 ตัน แต่หากนำเข้าเกินจากนี้จะต้องเสียภาษีในอัตรา 50% โดยในแต่ละปีฟิลิปปินส์จะกำหนดโควตารายประเทศ (country-specific quota) สำหรับไทยจำนวน 98,000 ตัน ประเทศจีนและอินเดียประเทศละ 25,000 ตัน และประเทศออสเตรเลีย 15,000 ตัน ส่วนที่เหลืออีก 187,000 ตัน จะเป็นการนำเข้าจากแหล่งใดก็ได้

ทั้งนี้ รมว. เกษตรยังระบุว่า ฟิลิปปินส์ถูกบังคับให้ผ่อนปรนการนำเข้าข้าวด้วยการปรับเพิ่มโควตาข้าว MAV ในระดับต่ำที่สุด เพื่อแลกเปลี่ยนกับการคงมาตรการจำกัดด้านข้าวนำเข้าต่อไป ซึ่ง MAV หมายถึงสินค้าโภคภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามายังฟิลิปปินส์โดยมีการจัดเก็บภาษีในระดับต่ำลง

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อินเดีย

องค์การพัฒนาการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าเกษตร (The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEEDA) รายงานว่า ในปีงบประมาณ 2013/14 (เม.ย. 2556-มี.ค. 2557) อินเดียสามารถส่งออกข้าว (ทั้งข้าวขาวและข้าวบาสมาดิ) ได้จำนวน 10.78 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 10.15 ล้านตัน ปีงบประมาณที่แล้ว (2012/13) ทางด้านมูลค่าส่งออกนั้นการส่งออกข้าวมีมูลค่าประมาณ 7,742 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับ 6,216 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อน

ทั้งนี้ อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 3.76 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.46 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่แล้ว โดยมีมูลค่าส่งออก 4,866 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบกับ 3,564 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อน ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดินั้นมีการส่งออกประมาณ 7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.69 ล้านตัน ในปีงบประมาณที่แล้ว โดยมีมูลค่าส่งออก 2,876 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับ 2,651 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปีงบประมาณก่อน

ทางการอินเดียจะระบายนข้าวจากสต็อกสำรองส่วนกลางเข้าสู่ตลาดภายในประเทศ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะราคาข้าวในประเทศปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีสัญญาณว่าจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่บางส่วนประสบภาวะแห้งแล้งและอาจทำให้ผลผลิตข้าวในบางพื้นที่ลดลง

โดยรัฐบาลกำลังวางแผนที่จะจำหน่ายข้าวเพิ่มมากขึ้นในราคาที่รัฐบาลให้การอุดหนุนประชาชน ในขณะที่เดียวกันทางการได้มีการสั่งการให้หน่วยงานของรัฐในแคว้นต่างๆดำเนินการสำรวจภาวะราคาข้าว และการกักตุนสินค้าของผู้ค้าข้าวบางราย ซึ่งอาจจะเห็นสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ รัฐบาลได้แถลงว่าจะมีการประกาศให้ทราบถึงปริมาณข้าวที่จะมีการระบายออกมาในแคว้นต่างเพื่อจัดสรรตามระบบการจัดสรรสาธารณะ (The public distribution system; PDS)

ในขณะที่รัฐบาลกำลังมุ่งเป้าไปที่การแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อด้านอาหารซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 9.5% จาก 8.6% ในเดือนเม.ย. ที่ผ่านมา เนื่องจากมีการปรับขึ้นของสินค้าโภคภัณฑ์ด้านอาหารซึ่งรวมทั้งข้าวด้วย ขณะที่เดียวกันอินเดียก็กำลังเผชิญปัญหาปริมาณน้ำฝนอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าปกติประมาณ 7% ด้วย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะยิ่งทำให้อัตราเงินเฟ้อด้านอาหารปรับตัวสูงขึ้นไปอีก

นอกจากมาตรการทางด้านการเพิ่มปริมาณจัดสรรข้าวเข้าสู่ตลาดภายในประเทศให้มากขึ้นแล้ว รัฐบาลกำลังวางแผนด้านการช่วยเหลือเกษตรกรโดยการอุดหนุนด้านน้ำมันเชื้อเพลิงให้เกษตรกรเพื่อใช้สำหรับเครื่องสูบน้ำ และการจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับการซื้อเมล็ดพันธุ์ด้วย

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรจีน (Customs General Administration; CGA) รายงานว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-พ.ค. ที่ผ่านมา ประเทศจีนนำเข้าข้าวประมาณ 1.08 ล้านตัน ลดลง 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.16 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ค. มีการนำเข้าข้าวประมาณ 271,000 ตัน ลดลง 16% เมื่อเทียบกับจำนวน 321,000 ตัน ที่มีการนำเข้าในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นประมาณ 66% เมื่อเทียบกับจำนวน 162,960 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในส่วนของการส่งออกข้าวนั้น ในช่วง 5 เดือนแรก จีนส่งออกข้าวประมาณ 63,771 ตัน ลดลง 75% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,623 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน พ.ค. จีนส่งออกข้าวประมาณ 22,800 ตัน เพิ่มขึ้น 133% เมื่อเทียบกับเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 35,587 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ปี 2013 ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลด้านธัญพืชและน้ำมัน (China National Grain and Oils Information Center; CNGOIC) รายงานว่า จีนนำเข้าข้าวประมาณ 2.267 ล้านตัน ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.36 ล้านตันเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งโดย ส่วนการส่งออกนั้น จีนส่งออกข้าวประมาณ 478,370 ตัน ในปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ประมาณการว่าในปีนี้ ประเทศจีนจะนำเข้าข้าวประมาณ 3.5 ล้านตัน และส่งออกประมาณ 350,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ฮ่องกง

ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆ รวม 133,700 ตัน โดยนำเข้าจากไทย จำนวนประมาณ 61,700 ตัน คิดเป็นสัดส่วน 46.1% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด รองลงมาคือ เวียดนามจำนวนประมาณ 56,000 ตัน (สัดส่วน 41.9%) จีนประมาณ 8,200 ตัน (สัดส่วน 6.1%) สหรัฐอเมริกา 3,500 ตัน (สัดส่วน 2.7%) ออสเตรเลียประมาณ 2,300 ตัน (สัดส่วน 1.7%) กัมพูชาประมาณ 400 ตัน (สัดส่วน 0.3%) และประเทศอื่นๆ รวม 1,600 ตัน (สัดส่วน 1.2%)

สำหรับการส่งต่อไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2557 มีปริมาณ 5,807 ตัน โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 4,758 ตัน ประเทศจีน 519 ตัน สหรัฐฯ 304 ตัน เป็นต้น

ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งหมดรวม 14,800 ตัน และมีสต็อกสำรอง (reserve stock) อีกจำนวน 13,400 ตัน

ที่มา [สก.ณ. เมืองฮ่องกง](http://สก.ณ.เมืองฮ่องกง)

## อิหร่าน

จากข้อมูลของหน่วยงานศุลกากรอิหร่าน (The Islamic Republic of Iran Customs Administration; IRICA) รายงานว่าในช่วง 2 เดือนแรกของปีปฏิทินอิหร่าน (21 มี.ค. 2557- 20 มี.ค. 2558) อิหร่านนำเข้าข้าวจำนวน 196,600 ตัน ลดลง 39% เมื่อเทียบกับจำนวน 323,888 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 235 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลง 36% เมื่อเทียบกับจำนวน 368.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในปีปฏิทิน 2013/14 อิหร่านนำเข้าข้าวประมาณ 1.956 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 51% เมื่อเทียบกับปี 2012/13

ทั้งนี้ หลังจากที่ยิหร่านมีการปรับปรุงเรื่องสารตกค้างในข้าว โดยกำหนดให้ระดับค่าของสารหนู (arsenic content) ในข้าวบาสมาดิลงมาอยู่ที่ระดับ 120 ppm จากเดิมที่ระดับ 150 ppm จึงส่งผลกระทบต่อส่งออก

ข้าวบาสมาดิจจากอินเดียมายังอิหร่านทำให้มีปริมาณลดลงมาก โดยการส่งออกข้าวบาสมาดิจจากอินเดียมายังอิหร่านในแต่ละเดือนลดลงถึง 50%

ในปีงบประมาณ 2013/14 (เม.ย.-มี.ค.) อินเดียส่งข้าวบาสมาดิจมายังอิหร่านจำนวน 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.08 ล้านตัน ในปี 2012/13

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

### สหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ (The U.S. International Trade Commission; USITC) ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 ว่า จะดำเนินการศึกษาและสืบสวนภาวะการแข่งขันการค้าข้าวในตลาดโลก และนำผลรายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดการรายได้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ (the House Committee on Ways and Means)

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ (USITC) จะศึกษาและรายงานในด้านปัจจัยของการแข่งขันในตลาดข้าว การผลิตการตลาดการส่งออกในเชิงเปรียบเทียบ และประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญรวมทั้งบราซิล, จีน, อินเดีย, อินโดนีเซีย, ไทย, อุรุกวัย และเวียดนาม รวมทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย

คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ จะศึกษาโดยจะตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการผลิต โครงสร้างอุตสาหกรรม ราคาที่นำเข้า การกำหนดราคา และระบบการตลาด รวมไปถึงนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการส่งออกข้าวในประเทศเหล่านี้

คณะกรรมการจะดำเนินการในเชิงคุณภาพและในระดับที่เป็นไปได้ในการประเมินเชิงปริมาณผลกระทบต่อของนโยบายรัฐบาลในประเทศเหล่านี้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การผลิตข้าว การส่งออกข้าวการบริโภคข้าว และราคาในประเทศและการส่งออกข้าว

ทั้งนี้ คณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศ กำหนดการทำประชาพิจารณ์ (Public hearing) ขึ้นในวันที่ 10 กันยายน 2557 โดยจะเขียนรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันที่ 9 ธันวาคม เพื่อให้สาธารณชนสามารถตรวจสอบการดำเนินการก่อนที่จะส่งรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาวิธีการจัดการรายได้ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ภายในวันที่ 14 เมษายน 2558

การศึกษาในครั้งนี้จะดำเนินการศึกษาข้อมูลที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2009-2013 (พ.ศ. 2552-2556)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)